

‘รพ.บำรุงราษฎร์’เปิดเผยแพร่ สารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์ดัง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าว “มติชน” ได้สอบถามผู้ป่วยรายหนึ่งถึงกรณีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ติดประกาศภายในโรงพยาบาลเกี่ยวกับคำเตือนสารก่อมะเร็ง “โทรโคซาน” ในยาสีฟัน สบู่ โฟมล้างหน้า น้ำยาบ้วนปาก ฯลฯ โดยระบุยี่ห้อสินค้าดังกล่าวจำนวนมาก อ้างอิงงานวิจัยของสหรัฐและอังกฤษว่าหากนำไปผสมกับน้ำประปาที่มีสารคลอรีนจะก่อให้เกิดก๊าซคลอโรฟอร์ม และเมื่อร่างกายได้รับก๊าซนี้มาก อาจเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ โรคมด และอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็ง

นายเคารพ วงศ์ประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส แผนกประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การเผยแพร่ลักษณะนี้มีตั้งแต่ปี 2552 ผ่านทางเอกสาร ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีการนำชื่อและโลโก้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไปใช้ในเอกสารหรือข้อมูลนั้นทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอชี้แจงว่าทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวมิได้มีการจัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยโรงพยาบาล หรือแพทย์และพนักงานของโรงพยาบาลแต่อย่างใด โดยทางโรงพยาบาลได้เคยมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า หากเรื่องนี้เป็นความจริงก็ถือว่ามิใช่ประโยชน์ต่อประชาชน เนื่องจากเป็นการเตือน และให้ความรู้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็ง เนื่องจากอยู่ที่ปริมาณการรับเข้าไปมากกว่า

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล เนื่องจาก อย.มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตลอด ไม่พบอันตรายแต่อย่างใด ซึ่งหากพบสิ่งใดเจือปนหรือเสี่ยงก่อโรคใด อย.จะประกาศให้ทราบทันที



ไขเลือดออก..แรง!

สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (คร.) รายงานสถานการณ์โรค ไขเลือดออกในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ป่วย ไขเลือดออก 5,739 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5.4 เท่า มี ผู้เสียชีวิต 4 ราย

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า การพบผู้ป่วยในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดู หนาว เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้ม จำนวนผู้ป่วยอาจสูงถึง 100,000-120,000 ราย เสียชีวิต 100-120 ราย หากไม่มีการรณรงค์ป้องกันควบคุม ยุงลายอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) จึงเปิดวอร์รูมไขเลือด ออกที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ วาง มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของ โรคไขเลือดออก และติดตามประเมินผล การดำเนินงานของพื้นที่ทุกสัปดาห์ เพื่อ ลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือน้อยที่สุด และ ป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน สาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งตัดกำลัง ยุงลายก่อนถึงฤดูกาลระบาดของโรค ไขเลือดออก คือในช่วงฤดูฝนประมาณ พฤษภาคม-สิงหาคม โดยรณรงค์ให้ ประชาชนและทุกภาคส่วน เร่งสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้านและชุมชน ตั้งแต่เดือนนี้จนถึง มีนาคมเพื่อลดการป่วย โดยเฉพาะ ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ต้อง ไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ ทุกชนิด

อีกทั้งให้กรมการแพทย์จัดอบรม แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ และ พยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแล ผู้ป่วยอย่างดีที่สุด โดยในผู้ป่วยทุก กลุ่มอายุที่มีไข ให้คิดถึงโรคไขเลือด ออก เนื่องจากโรคนี้นี้มีแนวโน้มพบ มากขึ้น ในกลุ่มเด็กโต ผู้ใหญ่ และ ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยร้อยละ 90 จะไม่มีอาการแสดง จะมีเพียงไข้ต่ำๆ ไม่มีจุดเลือดออก ตามผิวหนัง ทำให้ยากต่อการวินิจฉัย โรค

ปลัดสร.สั่งจับร้านค้าผิดกม.เหล้า

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายนว่า จำเป็นต้องมีการออกมาตรการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย เพราะวันหยุดมีมาก โอกาสเกิดอุบัติเหตุยิ่งสูง โดยอาจใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกฎหมายที่จะช่วยได้มากคือ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.... ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ หากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะช่วยลดการเข้าถึงการดื่มได้มาก

“หากผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ทันช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจต้องบังคับใช้ด้วยกฎหมายเดิมที่มี อาทิ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ห้ามขายของทุกประเภทบริเวณริมทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมากกว่ากฎหมายห้ามขายเหล้าบนทาง ซึ่งจำกัดเฉพาะการห้ามขายเหล้าเพียงอย่างเดียว” นพ.สมานกล่าว และว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ล่าสุด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้แจ้งความกล่าวโทษพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเป็นวันบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวครบรอบ 5 ปี

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 10



ตรวจมะเร็งฟรี - เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่ประชาชน ที่พระตำหนักจักรี บงกช จ.ปทุมธานี เนื่องในวันมะเร็งโลก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่เรียกว่า เทคนิค "ตรวจชนิดของเชื้อไวรัสเอสพีวีความเสี่ยงสูงร่วมกับการตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบาง" จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจที่แม่นยำ งานนี้ฟรีตลอดงาน

ปลัดสร.เตือนปีนี้ ไข้เลือดออกแรง

กระทรวงสาธารณสุขห่วงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้อาจหนักหน่วง โดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 5,739 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5.4 เท่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย การพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในขณะที่ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว เป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยอาจสูงถึง 100,000-120,000 ราย เสียชีวิต 100-120 ราย หากไม่มีการณรงค์ป้องกันควบคุมยุงลายอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดวอร์รูมไข้เลือดออกที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือน้อยที่สุด และป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเร่งตัดกำจัดยุงลายก่อนถึงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกคือในช่วงฤดูฝน ประมาณพฤษภาคม-สิงหาคม โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนตั้งแต่เดือนนี้จนถึงมีนาคมเพื่อลดการป่วย โดยเฉพาะ

ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ต้องไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำทุกชนิด เพราะหากมียุงลายแม้เพียงตัวเดียวก็อาจทำให้เกิดการระบาดได้ และให้กรมการแพทย์จัดอบรมแพทย์ ทั้งกุมารแพทย์ อายุรแพทย์ ที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีไข้ให้คิดถึงโรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มพบมากขึ้นในกลุ่มเด็กโต ผู้ใหญ่ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ที่สำคัญคือผู้ป่วยร้อยละ 90 จะไม่มีอาการแสดง จะมีเพียงไข้ต่ำๆ ไม่มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยโรค อาจเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย พบว่ากว่าร้อยละ 80 ถูกยุงลายในบ้านกัดที่เหลือเป็นยุงที่อยู่ในบริเวณบ้าน โดยจุดที่พบลูกน้ำยุงลายมากที่สุดคือภาชนะเก็บน้ำภายในบ้าน พบร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นภาชนะที่ไม่ได้ใช้ และเศษวัสดุที่เป็นขยะในบริเวณรอบๆบ้าน เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้รุนแรง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่มียูมิต้านทาน ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนจะสามารถป้องกันได้คือการร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่อยู่ในภาชนะเก็บน้ำภายในบ้านก่อนที่จะกลายเป็นตัวยุงเต็มวัยทุกอาทิตย์โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท หากเป็นภาชนะที่ไม่มีฝาปิด เช่น แจกันไม้ประดับ จานรองขาตู้กับข้าว ให้เติมน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ และขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ ทั้งนี้ ยุงลายตัวเมีย 1 ตัว หลังผสมพันธุ์จะตั้งท้องและวางไข่ได้ตลอด



วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 7

ถูกแดดกันโรคข้ออักเสบ

อาบมากไปเข้าใกล้มะเร็ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคนเราควร แสงแดดอาจจะให้คุณ ช่วยปกป้องร่างกายได้ หากยืนฐานที่อยู่ในที่ซึ่งมีแสงแดดส่องเพราะ แต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ควรจะไปตากแดดหัวแดง มันจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคข้ออักเสบง่ายๆ ตลอดทั้งวันเพราะอาจจะต่อแหลมกับการเป็น วารสารการแพทย์ “โรคข้ออักเสบแห่ง มะเร็งผิวหนังได้ อังกฤษ” แจ้งว่านักวิจัยของโรงเรียนสาธารณสุข โรคข้ออักเสบ มักจะเป็นกันมากในหมู่ ฮาร์วาร์ด ได้ศึกษากับผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 2 สตรี เกิดจากระบบภูมิคุ้มโรคของตัวเองกลับ แสนคน เพื่อหาความเกี่ยวพันของแสงแดด หันไปทำร้ายข้อต่อ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด กับโรคข้ออักเสบ เพราะเชื่อว่าวิตามินดีใน อย่างรุนแรง.

เตลิวีลส์

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 15

รอมมอพนรงคดีกริดจู่เด็ก2ขวบ

คดีที่นายคาวิ ผานิล อายุ 24 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นางศิริพร หรือ ตาล สว่างสุข อายุ 42 ปี ซึ่งเป็นคนรับเลี้ยงน้องฟิล์ม (นามสมมุติ) บุตรชายวัย 2 ขวบ 4 เดือน ซึ่งสงสัยว่าจะทำร้ายลูกชายของตนด้วยการใช้ของมีคมกรีดรอบอวัยวะเพศ ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนแพทย์ต้องเย็บถึง 14 เข็ม ซึ่งนางศิริพร ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องฟิล์ม ตามที่ถูกกล่าวหา และอ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ โดยน้องฟิล์มได้ตกลงไปในบ่อปูน ไม่ทราบว่าจะอวัยวะเพศไปกระทบกับสิ่งใด ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ร.ต.ท. สัมผัส แก้วดวงศรี ร้อยเวร เจ้าของคดีเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจและความ

เห็นของแพทย์รพ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเจ้าของไข้ว่าแผลรอบอวัยวะเพศของน้องฟิล์ม เกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกของมีคมทำร้าย ซึ่งต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยประมาณ 2 สัปดาห์ ขณะเดียวกันในวันที่ 11 ก.พ.ที่จะถึงนี้เจ้าหน้าที่จะได้เชิญตัวนางศิริพร ผู้ถูกกล่าวหา มาทำการสอบปากคำเอาไว้ก่อน ทางด้านกฎหมายก็ยังคงทำอะไรไม่ได้ต้องรอผลการวินิจฉัยของแพทย์ออกมา ระบุว่าบาดแผลเกิดจากอะไร ขณะที่นายคาวิกล่าวว่าในเรื่องนี้ตนไม่ขอออกความคิดเห็นคงต้องรอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์ ที่จะต้องร่วมกันสอบสวนหาความจริงว่าบาดแผลที่อวัยวะเพศของลูกชายตนเกิดจากอะไรเป็นอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายด้วยของมีคม ซึ่งในเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมาย.



ดีเดย์! ฟ้องผู้ประกอบการทำผิด กม.เหล้า พร้อมกันทั่วประเทศ 14 ก.พ.นี้

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2556 01:00 น.



[👁](#) ถูกใจ [f](#) เป็นคนแรกของคุณของคุณที่ถูกใจสิ่งนี้

สธ.หนุนบังคับใช้ร่าง กม.ห้ามขายเหล้าบนทางก่อนสงกรานต์ เชื่อช่วยลดการชดนำเมาและเกิดอุบัติเหตุได้ ด้าน ปลัด สธ.ส่งหนังสือเวียนแจ้ง สสจ.ทุกจังหวัดเตรียมฟ้องผู้ประกอบการทำผิดโฆษณาเหล้าพร้อมกันทั่วประเทศ 14 ก.พ.นี้

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.2556 นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการออกมาตรการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย เพราะวันหยุดมีมาก โอกาสเกิดอุบัติเหตุยิ่งสูง โดยอาจใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้งบที่เห็นได้ชัดทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถกระบะ หรือดื่มสุราระหว่างขับขีรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ดังนั้น เมื่อมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้ง 2 ฉบับแล้ว ได้แก่ 1.การห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 สิงหาคม 2555 และ 2.เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถทุกประเภท โดยจะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ก็ควรมีการนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

“แต่กฎหมายที่จะช่วยได้มาก คือ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ... ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะช่วยลดการเข้าถึงการดื่มได้มาก อย่างไรก็ตาม หากผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ทันช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจต้องบังคับใช้ด้วยกฎหมายเดิมที่มี อาทิ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่ห้ามขายของทุกประเภทบริเวณริมทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทาง ซึ่งจำกัดเฉพาะการห้ามขายเหล้าเพียงอย่างเดียว” นพ.สมาน กล่าว

นพ.สมาน กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ล่าสุด นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศแล้ว ให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แจ้งความกล่าวโทษพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 ก.พ.นี้ เนื่องจากเป็นวันบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวครบรอบ 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ก็จะมี การดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง

ดูทีวีมากเชื่อฝอเป็น หมัน



พวกคนหนุ่มอาจจะต้องสะดุ้งไปตามกัน เพราะมีการตรวจพบว่า ผู้ที่ติดทีวีมากที่สุด จะมีลูกยาก เพราะปริมาณตัวเชื้ออสุจิจะร่อยหรอลง น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดูเลย ถึงเกือบครึ่งต่อครึ่ง

แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะของโรงเรียนสาธารณสุขฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ ได้พบในการศึกษากับนักศึกษาหนุ่มวัยระหว่าง 18-22 ปี จำนวน 189 คน ได้พบว่า คนที่ดูโทรทัศน์มากที่สุด อาทิตย์รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ชม. จะมีปริมาณตัวอสุจิเหลือน้อยกว่าผู้ที่ไม่ชอบดูถึงร้อยละ 44 นักวิจัยได้ชี้ว่า อาจเป็นเพราะคนที่ติดทีวีมากจะเอาแต่เฝ้าหน้าจอ

พร้อมกันนั้นยังพบด้วยว่า คนที่ออกกำลังมากที่สุด อาทิตย์หนึ่งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ชม. กลับมีปริมาณเชื้อเพิ่มพูนขึ้นมากกว่าคนที่ออกกำลังน้อยกว่าเพื่อนถึงร้อยละ 73 โดยสามารถประกันได้ว่าผู้ที่ขยับออกกำลังไม่น้อยกว่าอาทิตย์ละ 15 ชม. จะต้องมีเชื้อพันธุ์ที่สมบูรณ์.

ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐ
11 กุมภาพันธ์

เนื้อหาที่

29

ไม่มี

ไม่มี

tags:

ชีวิต

ปริมาณ

ขย

ขย

หน้าหลัก | กอศนิสต์ | การเมือง | โลกธุรกิจ | ผู้หญิง | บันเทิง | กทม. | ภูมิภาค | การศึกษา | คุณ

กราดยิงใส่ชาวบ้านปัตตานี เจ็บ 4 ราย

เผยไข้เลือดออก ระบาดพุ่ง5.4เท่า สธ.จำกัดยุงลาย พบตายแล้ว4ราย

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

tags : , 4ราย, ตาย, ยุงลาย, ระบาด, ไข้เลือดออก, 5.4เท่า, สธ., กำจัด

เผยไข้เลือดออก

ระบาดพุ่ง5.4เท่า

สธ.จำกัดยุงลาย

พบตายแล้ว4ราย

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ว่า สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี2556 ช่วงวันที่ 1 มกราคม-5กุมภาพันธ์2556 ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 5,739 ราย ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5.4เท่า มีผู้เสียชีวิต 4ราย การพบผู้ป่วยไข้เลือดออกขณะยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวเป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มผู้ป่วยอาจสูงถึง 100,000-120,000ราย เสียชีวิต 100-120ราย หากไม่มีการณรงค์ป้องกันควบคุมยุงลายอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยขณะนี้ สธ. ได้เปิดวอร์รูมไข้เลือดออกที่สำนักงานปลัด วางมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของพื้นที่ทุกสัปดาห์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สำนักงาน สธ.ทุกจังหวัด เร่งตัดกำลังยุงลายก่อนถึงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออกคือในช่วงฤดูฝนประมาณพฤษภาคม-สิงหาคม โดยให้เร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เพื่อลดการป่วย โดยเฉพาะในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ต้องไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำทุกชนิด เพราะหากมียุงลายแม้เพียงตัวเดียวก็อาจทำให้เกิดการระบาดได้ และให้กรมการแพทย์จัดอบรมแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีไข้ ให้คิดถึงโรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มพบมากขึ้น ในกลุ่มเด็กโต ผู้ใหญ่และผู้มีน้ำหนักตัวมาก ที่สำคัญคือผู้ป่วยร้อยละ90 จะไม่มีอาการแสดง จะมีเพียงไข้ต่ำๆ ไม่มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยโรค อาจเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสอบสวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกราย พบว่ากว่าร้อยละ80 ถูกยุงลายในบ้านกัด ที่เหลือเป็นยุงที่อยู่ในบริเวณบ้าน โดยจุดที่พบลูกน้ำยุงลายมากที่สุดคือภาชนะเก็บน้ำภายในบ้านพบร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นภาชนะที่ไม่ได้ใช้ และเศษวัสดุที่เป็นขยะในบริเวณรอบๆบ้าน เชื่อที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้รุนแรง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่ภูมิคุ้มกัน ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนจะสามารถป้องกันได้ คือการร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่อยู่ในภาชนะเก็บน้ำภายในบ้านก่อนที่จะกลายเป็นตัวยุงเต็มวัยทุกอาทิตย์โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท หากเป็นภาชนะที่ไม่มีฝาปิด เช่น แจกันไม้ประดับ จานรองขาตู้กับข้าว ให้เติมน้ำส้มสายชู 2 ช้อนโต๊ะ และชดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะอยู่ภายในภาชนะ

ทั้งนี้ ยุงลายตัวเมีย 1ตัวสังผสมพันธุ์จะตั้งท้องและวางไข่ได้ตลอดชีวิตครั้งละประมาณ 100 ฟอง มีชีวิตอยู่ประมาณ 1เดือน ไข่ยุงทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้นานหลายเดือน เมื่อไข่ถูกน้ำท่วมถึงจะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลา 20-60นาที



วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Enter Keywords Here ..

ค้นหาข่าว

▶ กรุงเทพมหานคร 20 [6:28 น.]...

▶ ปีศาจบุหลัน

หน้าหลัก

การเมือง

เศรษฐกิจ

อสังหาฯ

ประกันภัย

บันเทิง

อาชญากรรม

กีฬา

การศึกษา

สาธารณสุข

กทม.

ยานยนต์

ภูมิภาค

ซูเปอร์สตาร์

ต่างประเทศ

สาธารณสุข

สธ.จับมือฝรั่งเศสผลิตวัคซีน รวมเข็มเดียวป้องกัน 4 โรค

น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขไทย โดยองค์การเภสัชกรรม บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทซาโนไฟฟาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส ในโครงการผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในประเทศ ไม่ต้องนำเข้าวัคซีนทั้งหมดจากต่างประเทศ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพแก่คนไทยทุกคน และจัดหาวัคซีนใช้ป้องกันโรคอย่างเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค.55

น.พ.ประดิษฐ์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคในเด็กแรกเกิดขององค์การเภสัชกรรมให้มีรูปแบบทันสมัย เพื่อให้ใช้ง่าย สะดวก เพิ่มความครอบคลุมการได้รับภูมิคุ้มกันโรคเด็กไทย โดยจะพัฒนาและผลิตวัคซีนวัคซีนรวม 4 ชนิด ได้แก่ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และวัคซีนตับอักเสบบี รวมอยู่ในเข็มเดียวกัน (DTP-HB) ในประเทศไทยครั้งแรก เพื่อฉีดให้แก่เด็กแรกเกิดของไทยทุกคนซึ่งมีประมาณ 800,000 คน

ด้าน น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจะซื้อวัคซีนจากบริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม 6 ชนิด ได้แก่ 1.วัคซีนตับอักเสบบี 2.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3.วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน 4.วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 5.วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี 6.วัคซีนป้องกันโรคไขสมองอักเสบบี ในราคาตลาดที่ถูกลงเป็นกรณีพิเศษ และนำกำไรจากการจำหน่ายดังกล่าวมาลงทุนในโครงการฯ มั่นใจว่าในระยะ 8-10 ปีนี้ จะประหยัดงบประมาณในการจัดหาวัคซีนได้เกือบ 2,000 ล้านบาท

วันที่ 11/02/2556 เวลา 5:07 น.



วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Enter Keywords Here ..

ค้นหาข่าว

▶ กรุงเทพมหานคร 20 [6:2

หน้าหลัก

การเมือง

เศรษฐกิจ

อสังหาฯ

ประกันภัย

บันเทิง

อาชญากรรม

กีฬา

การศึกษา

สาธารณสุข

กทม.

ยานยนต์

ภูมิภาค

ซูเปอร์สตาร์

สาธารณสุข

ศิริราชเปิดสอนหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตร์ทางไกล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จะจัดพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือหลักสูตรเรียนทางไกล (E-Learning) ร่วมกับ Human Study e.V. ประเทศเยอรมันนี ในวันที่พุธที่ 13 ก.พ.56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โดยมี ศ.คลินิก น.พ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมลงนามกับ Mr.Christian Schlierf ผู้อำนวยการ Human Study e.V. พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รับผิดชอบหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิต 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ มีนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา และญี่ปุ่น โรงเรียนฯ ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics; ISPO) ให้เป็นระดับ ISPO category 1 ซึ่งเป็นแห่งเดียวในอาเซียน และเป็น 1 ใน 15 ของโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการศึกษาแก่บุคลากรที่ทำงานด้านกายอุปกรณ์ทั่วโลกได้เข้าถึงระบบการศึกษา จึงได้จัดหลักสูตรเรียนทางไกล (E-Learning) โดยไม่ต้องมาเรียนในรูปแบบปกติ เป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และยุโรป ตะวันออกให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ ทั้งยังส่งผลให้การศึกษาด้านหลักสูตรกายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นที่รู้จักกว้างขวาง อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

วันที่ 11/02/2556 เวลา 5:10 น.